



ทศพร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
เลขที่รับ ๑๑๒๕  
วันที่ ๐๔ ก.ย. ๒๕๖๑

ที่ ศธ 0514.6.1.2.2 **๓.๒๖๒๖**

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

31 กรกฎาคม 2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
เลขที่รับ ๑๕๕.๒๐  
วันที่ ๐๕ ก.ย. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” รุ่นที่ 14  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ/ สถาบันฯ/วิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) รุ่นที่ 14 วิทยากร โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ คิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 วท.บ.พยาบาล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สถานที่ทำงานปัจจุบัน พยาบาลประจำหน่วย CCU, NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER, 18300 ROSCOE BOULEVARD, NORTHRIDGE, CALIFORNIA 91328, สหรัฐอเมริกา ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล วิทยากร คิษย์เก่า คิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ รับจำนวน 350 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการอ่านและแปลผลคลื่นหัวใจ มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้ผลการอ่านคลื่นหัวใจ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคสรีรวิทยาของหัวใจ การให้การรักษาทายาและแนวทางการวางแผนเพื่อการรักษาพยาบาล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมาตรฐานการวางแผนการพยาบาลในระดับต่างประเทศ ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดในโครงการฯ ที่แนบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2435 อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว หน่วยจะแนบการศึกษาต่อเนื้อหา (CNEU) อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ในโควตาเงินลงทะเบียนประเภท 1 ปี (4 ฉบับ) ราคา 500 บาท ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วถึงกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณถ่าน เกื่อนนาคี)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

๕ ก.ย. ๒๕๖๑  
๓๐๒

ประเวศ สว่าง

(นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

งานบริการวิชาการและวิจัย  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2435  
E-mail : wchawe@kku.ac.th